
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๒ 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖.  ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.  ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายทินกร นําบุญจิตต  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙.  นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นางเพ็ญพรรณ              วังวิวัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. นางอรวรรณ                 ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๓.  ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔.  ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕.  อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยถนัด                  บุญชัย                    รักษาการ รองอธิการบดี   
  ปฏิบัติหนาที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 ๒ 

ผูไมมาประชมุ 
๑.  นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.  ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ           นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.  นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.เสาวณี                  ใจรักษ              รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๒. นางสาวอมตะ               ปญจไชยา              ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางศิริพร                      ธุวดาราตระกูล       ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๔. นายโกศล                      แสงงาม                  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบวา อาจารยวินัย ไชยวงคญาติ ไดมีหนังสือที่ ศธ.๐๕๓๓.๑๑/พิเศษ  
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอสําเนาเอกสารของสภามหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาคําขอของอาจารยวินัย ไชยวงคญาติ 
   
  มติสภามหาวทิยาลัย 
   รับทราบ การขอสําเนาเอกสารของสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอนของอาจารยวินัย ไชยวงคญาติ และอนุญาตให
สําเนาเอกสารตามที่เจาตัวขอ 
 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   
 

  ไมมี 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

 ๓.๑   การพิจารณาผลการสอบสวนเพื่อการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  จํานวน ๑ ราย 
  (ระเบียบวาระที่ ๕.๑  การประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒) 

 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงนําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ มีมติใหเล่ือน 
การพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาผลการสอบสวนเพื่อการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑ ราย เนื่องจาก
เอกสารประกอบการพิจารณายังไมสมบูรณ และใหอธิการบดีนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งตอไป  
  อธิการบดีจึงขอนําเสนอขอมูลเพิ่มเติม ไดแก รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (แบบ สว.๖) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๓.๑  
(เอกสารลับ) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้ 
๑. ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อ

การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๓๔ วรรคสอง กรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหามีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ถารับราชการ
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติระบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีตองนําเสนอเรื่องใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

๒. ตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยไดสรุปเหตุผลไวขอหนึ่งวา ผูถูกกลาวหา 
มีความขัดแยงกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานในสาขาวิชา ซ่ึงเปนความขัดแยงที่รุนแรงอันเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาองคกรในโอกาสตอไปนั้น มีหลักฐานพิสูจนไดหรือไม  

๓. ควรแยกประเด็นพิจารณาออกเปน ๒ ประเด็น เนื่องจากประเด็นเดิมที่นําไปสู 
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเปนประเด็นความผิดเกี่ยวกับการแกไขผลการเรียน แตตอมาภายหลัง
เมื่อพบความผิดอยางอื่นเพิ่มขึ้นมา เชน กรณีเกิดการฟองรองผูบังคับบัญชาหรือกรณีไมสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดควรแยกเปนอีกประเด็นหนึ่ง 

๔. ตามรายงานการสอบสวนหนา  ๔  หมายความถึงวา  หากรับราชการตอไป
พฤติกรรมที่นําไปสูการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง แตเหตุผลที่วา 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๔ 

ผูถูกกลาวหามีความขัดแยงกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน และการมีพฤติกรรมที่ใชประโยชนความรูทาง
กฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองในทางมิชอบ  โดยไมคํานึงถึงกฎระเบียบขององคกรไมใช 
ประเด็นที่ตั้งคณะกรรมการการสอบสวนวินัย จึงไมใชเหตุผลที่จะนํามาอางได มหาวิทยาลัยอาจตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยแยกออกมาเปนเรื่องใหม 

๕. ถาสอบสวนกรณีที่แกไขผลการเรียนแลวไมปรากฏวามีหลักฐานชี้ชัดวากระทํา
ความผิดจริง ควรจะยุติเร่ือง เพื่อใหเกิดความสมานฉันทในมหาวิทยาลัย  

๖. การฟองรองผูบังคับบัญชาสามารถทําไดหากมีมูลเหตุ เพราะการฟองเปนสิทธิ
สวนบุคคล แตกรณีที่มีพฤติกรรมที่ใชประโยชนความรูทางกฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองโดยทาง 
มิชอบ โดยไมคํานึงถึงกฎระเบียบขององคกร หากเปนนักกฎหมายหรือทนายความถามีหลักฐานพิสูจนได
อาจถูกถอนใบประกอบวิชาชีพ แตผูถูกกลาวหาเปนอาจารยจึงตองใชจรรยาบรรณอาจารยไมใช
จรรยาบรรณนักกฎหมาย การสรุปเชนนี้จึงไมถูกตอง สวนกรณีที่วาอยูตอไปเสียหายรายแรง เปนเพียง 
การคาดการณลวงหนาโดยใชขอมูลในอดีตและปจจุบันมาประกอบกันซึ่งเปนนามธรรมไมใชหลักฐานที่
นํามาพิสูจนได  

๗. สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาได ๓ แนวทาง คือ (๑) เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ  กล าวคือ  ใหออกจากราชการ  หรือ  (๒ )ไม เห็นชอบตามที่ มหาวิทยาลั ย เสนอ  หรือ  
(๓) สภามหาวิทยาลัยอาจใหมหาวิทยาลัยหาขอเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมมานําเสนอ 

๘. หากมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษจําเปนตองไปหาหลักฐานใหชัดเจน ขอสรุปของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยที่นําเสนอมายังไมเพียงพอสําหรับการพิจารณา  

๙. หนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีแกไขผลการเรียนนั้นถือวาการ
สอบสวนเสร็จส้ินแลว เมื่อไมมีหลักฐานก็ควรยุติเพียงเทานี้ คงไมตองกลับไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมเพื่อสอบสวนในประเด็นนี้อีก สวนกรณีความผิดอ่ืนที่อางถึงใน
รายงานการสอบสวนมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมแยกเปนคนละเรื่อง 

 
  มติสภามหาวทิยาลัย 
   สภามหาวิทยาลัยพิจารณาจากรายงานการสอบสวน  (แบบ  สว .๖) กรณี 
การสอบสวนอาจารยนิมิต  วุฒิอินทร  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ 
๗ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงตามที่อธิการบดีในฐานะผูบังคับบัญชานําเสนอตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ขอ ๓๔ วรรคสอง แลว มีมติเปนเอกฉันทไมเห็นชอบการสั่งใหอาจารยนิมิต วุฒิอินทร ออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา ๕๗ (๙)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากพยานหลักฐานและเหตุผลที่นําเสนอตามรายงาน
การสอบสวน (สว. ๖) ยังไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะดําเนินการได สวนขอกลาวหาอื่นที่นอกเหนือจากกรณี

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๕ 

ที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวอธิการบดีในฐานะผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาดําเนินการ 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสอบสวนพิจารณา
เพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไปก็ได 
    
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   
 
 ๔.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคล   
  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจัดสงประกาศ  ก .พ .อ .  เ ร่ือง  หลักเกณฑและวิ ธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔ ง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับเกี่ยวกับ 
การขอทบทวนผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ และมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สภามหาวทิยาลัยแตงตัง้ ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตอไป 
 
 ๔.๒ ผลการวินิจฉัยของประธานผูตรวจการแผนดิน  
  กรณีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนใหตรวจสอบ   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดรายงาน 
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีกลุมพิทักษสิทธิประโยชนประชาชน จังหวัดเชียงใหม รองเรียน
ตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปแลวนั้น และสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดินไดพิจารณา และแจงผลการวินิจฉัยของประธานผูตรวจการแผนดินไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๖ 

  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๗)/
๑๗๗๐๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแจงใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
ผลการวินิจฉัยและขอเสนอแนะของประธานผูตรวจการแผนดิน เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะตอไป 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง และประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตามขอเสนอแนะของประธานผูตรวจการแผนดิน
ที่ใหเรงดําเนินการออกระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวย การจัดหา จัดสรรรายได และ
ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ขณะนี้คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการยกรางระเบียบดังกลาวอยู 
   

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ 
 
 ๔.๓ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา ใหดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแลวนั้น 
           บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๕๐๙(๕)/๑๙๐๙ ลงวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ท๘๖๙๗ ลงวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  วาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช 
วงศหลา ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป  
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง นําเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตามที่อธิการบดีไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 
๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  และสภามหาวิทยา ลัยในคราวประชุมครั้ งที่  ๑๘ /๒๕๕๑  เมื่ อวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไดแตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ที่ ๓๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น  ตอมาไดดําเนินการแตงตั้งรักษาการ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๗ 

รองอธิการบดีชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี 
และบัดนี้เมื่อไดรับแจงวามีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีอยางเปนทางการแลว  
จึงสามารถนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีได 

 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากในระหวางนี้มหาวิทยาลัยอยูในชวงดําเนินการเกี่ยวกับ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรหากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงในชวงนี้อาจจะมีผลเสียหายตอ
ราชการได   ดังนั้น  จึ งนํ า เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาแตงตั้ งรองอธิการบดี ชุด เดิม 
จํานวน  ๖  คน  เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒  โดยขอแตงตั้งใหมี 
ผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไปจะได
นําเสนอแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ /วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก  
และจะนําเสนอวาผูบริหารระดับสูงควรจะมีการกําหนดตําแหนงในดานใดบาง และในชวงกอนวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ถาไดผูบริหารระดับสูงชุดใหมแลวจะไดใหเรียนรูงานจากผูบริหารระดับสูงชุดเดิม
เพื่อใหมีความตอเนื่องในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้  
๑. หนังสือดังกลาวเปนหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยาง

เปนทางการ โดยมหาวิทยาลัยไดรับและอธิการบดีไดรับทราบเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  
ซ่ึงประกาศฉบับนี้ถือเปนคําสั่งทางปกครอง เพราะกอใหเกิดสิทธิหนาที่ของบุคคลตามกฎหมาย  
ซ่ึงสามารถใชยันกับผูรักษาราชการแทนอธิการบดีได ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  

๒. หากจะนําเสนอรายชื่อผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีชุดใหมควรเสนอขอมูลประวัติ 
ภาระงาน และ TOR ตอสภามหาวิทยาลัยดวย 

๓. การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๙) 
เปนอํานาจที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี แตตามมาตรา ๓๒ เปนการแตงตั้ง 
รองอธิการบดีโดยอธิการบดีเปนผูแนะนําใหแตงตั้ง แตอธิการบดีไมมีอํานาจแนะนําใหถอดถอน 
รองอธิการบดี ซ่ึงตางจากกรณีผูชวยอธิการบดีที่อธิการบดีมอํีานาจแตงตั้งและถอดถอน  

   
มติสภามหาวทิยาลัย 
๑. รับทราบวามีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.เรืองเดช  วงศหลา ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ที่ ศธ ๕๐๙(๕)/๑๙๐๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๘ 

๒. อนุมัติใหแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
 ๒.๑  อาจารยประคอง  ฤกษวันเพ็ญ 
 ๒.๒  รองศาสตราจารยณัฐวุฒิ  ณ ปน 
 ๒.๓  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ 
 ๒.๔  ผูชวยศาสตราจารยจรินทร  ชาติพันธ 
 ๒.๕  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  กระแสชัย 
 ๒.๖  อาจารยถนัด  บุญชัย 

 ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๒ และสําหรับรายที่ ๒.๖ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถยนตประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีในอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยเบิกจาย 
จากงบประมาณรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 ๔.๔ รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 
  รองศาสตราจารย  ดร .อานนท  เที่ ยงตรง  ประธานคณะกรรมการติดตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมที่ ๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อใหการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหคณะกรรมการติดตาม 
มติสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปน
ระยะ ๆ 
  โดยคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาระยะหนึ่ง และได
ดําเนินการประชุมมาแลว ๒ คร้ัง ซ่ึงสวนใหญจะเปนการติดตามดานการออกหรือแกไขขอบังคับ และ 
การกําหนดรูปแบบเกี่ยวกับการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย สําหรับรายละเอียดขอใหเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยรายงานตอที่ประชุมตอไป 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา มติสภามหาวิทยาลัยถือวาเปนมติที่มี 
ผลทางกฎหมายและมีความสําคัญ คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยจึงไดเลือกพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลมติสภามหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกเพื่อประโยชนในการบริหารมหาวิทยาลัย ใชในกิจการของ
สภามหาวิทยาลัย  และเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  โดยไดแยก 
มติสภามหาวิทยาลัยเปนหมวดหมูเพื่อใหสะดวกตอการติดตาม เพื่อเผยแพรใหกับบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกเปน ๔ กลุม ไดแก (๑) การบริหารงานวิชาการ (๒) การบริหารงานบุคคล  
(๓) การบริหารการเงินและงบประมาณ และ (๔) การบริหารงานทั่วไป ซ่ึงขณะนี้ไดเผยแพรและทดลอง
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 



 ๙ 

ใชแลวที่ เว็บไซดของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยถือเปนฐานขอมูลแรกที่รองรับกิจการของ 
สภามหาวิทยาลัย 
  นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยยังไดออกประกาศ  เ ร่ือง  
แนวทางการดําเนินการเพื่อติดตามมติสภามหาวิทยาลัย และไดออกแบบรายงานผลการดําเนินการตาม 
มติสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
     

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลั ยอาจรวบรวมขอ เสนอแนะส งให เลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น 
๒. การทําระบบฐานขอมูลนี้ ควรจะนําไปประยุกตใชกับการประชุมอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการใชบันทึกรายงานการประชุมและมติที่ประชุม 
๓. ควรทําฐานขอมูลระเบียบขอบังคับใหสามารคคนหาคําในระเบียบหรือขอบังคับได 

และส่ิงที่สําคัญอยางมากคือมติสภามหาวิทยาลัยที่ออกไปควรระบุผูรับผิดชอบและควรรายงานผลการ
ดําเนินการเปนระยะ ๆ 

๔. การจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประชุม ในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจพัฒนา
ใหหองประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนหองประชุมอิเล็กทรอนิกส มีคอมพิวเตอรที่สามารถเรียกขอมูล 
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ และมติสภามหาวิทยาลัยขึ้นมาเปนขอมูลประกอบไดในขณะที่พิจารณาเรื่องใด ๆ 

๕. ควรมีการกําหนดเวลาที่แนนอนในการรายงานผลการดําเนินการติดตามมติ 
สภามหาวิทยาลัย เชน รายงานทุก ๑ เดือน หรือ ๒ เดือน และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควรจะประสาน
ผูรับผิดชอบมติสภามหาวิทยาลัยแตละเรื่องเพื่อใหทราบความคืบหนา สิ่งใดที่ยังไมไดดําเนินการและใกล
กําหนดเวลาสภามหาวิทยาลัยจะไดชวยเรงรัด 

๖. การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยเปนส่ิงสําคัญมาก โดยใหฐานขอมูลเชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพ และ  Hyper Text ก็มีความสําคัญเพราะเหมาะสําหรับการนําเสนอขอมูลที่มีจํานวนมาก 

๗. คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยจะรายงานผลใหทราบทุกเดือน  
สําหรับตัวอยางที่นาสนใจคือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งใชระบบฐานขอมูลออนไลน  
มีมอนิ เตอรแสดงวามี เรื่องพิจารณาเรื่องใดคางอยู  ใครเปนผู รับผิดชอบ  จะพิจารณาชวงใด  
หากสามารถนํามาปรับใชกับสภามหาวิทยาลัยไดจะเปนประโยชนตอกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการ
ของมหาวิทยาลัย 

๘. ผลงานของสภามหาวิทยาลัยอาจถูกประเมินโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนั้น ควรมีการกําหนดวางานที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอมา
จะดําเนินการไดเพียงใดและมีตารางการทํางานที่แนนอน เพื่อใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดประเมิน

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 

http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php
http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php


 ๑๐ 

ตนเองดวย สําหรับในเรื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการประชุมนั้นตองใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ 
ตลอดจนเครื่องมือตางๆ โดยในระยะแรกอาจเริ่มจากมีคอมพิวเตอร ๑ เครื่องในหองประชุมกอนก็ได 

๙. ปจจุบันนี้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยใชบุคลากรผิดประเภทเนื่องจากบุคลากรมี
นอยเพียง  ๓  คน  แตภาระงานมีจํ านวนมาก  มหาวิทยาลัยจึ งควรเพิ่มบุคลากรให สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยอีก ๒ คน อาจไมจําเปนตองรับใหมจากบุคคลภายนอกแตใชวิธีพิจารณาเลือกจากบุคคล
ภายในที่ตองการเขามาทํางานที่สํานักงานสภามาวิทยาลัย  จะชวยใหระบบการทํางานของสํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัยสมบูรณยิ่งขึ้น 

๑๐. ควรใหมีการเชื่อมโยงมติของคณะกรรมการชุดอื่นๆ  เชน  ก .บ .ม .  เข ากับ 
มติสภามหาวิทยาลัย 
  

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๕.๑ อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ โดย
มหาวิทยาลั ยได ดํ า เนินการตามข อบั งคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  ว าด ว ย  
ช้ัน สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ที่ ๑๓๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ 

๒. คณะกรรมการเลือกสรร พิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
  โดยมหาวิทยาลัยขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๕ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   ๑.  ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
แดพระ เจ าวรวงศ เ ธอ  พระองค เจ าศรี รัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 ๑๑ 

   ๒. อนุมัติใหใชขอบังคับของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย ช้ัน 
สาขาวิชาและหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยอนุโลม 
 ๓. อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ สําหรับบุคคลทั่วไป 
จํานวน ๕ ราย ดังนี้ 
 ๓.๑ รองศาสตราจารยอมรา ทีปะปาล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 ๓.๒ ดร.สมคิด พรหมมา วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์  
สาขาวิชาสัตวศาสตร 
 ๓.๓  Prof. Dr. Chul Park ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและบริหารทรพัยากรมนษุย 
 ๓.๔ นายสุพจน กล่ินปราณตี ศิลปศาสตรมหาบัณฑติกติติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจดัการการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
 ๓.๕ อาจารยวเิศษ บุญนนท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาดุริยางคสากล 
 
 ๕.๒ การกําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควชิา 
 
  รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ และผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียไดออกจากหองประชุมในการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้  
  รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ
ที่ประชุมวา ตามที่ไดมีสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีการแบงสวนราชการในคณะ
ออกเปนภาควิชา ขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีการขออนุมัติกําหนด
ตําแหนงหัวหนาภาควิชาวาจะสามารถกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงหรือไม โดย สกอ. พิจารณาแลวเห็นวา โดยเหตุที่มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไมไดกําหนดตําแหนงหัวหนาภาควิชาเปนตําแหนงผูบริหาร จึงไมอาจจัดทําทะเบียนตําแหนงดังกลาวได   

 

  ตอมา สกอ. ไดแจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของหัวหนาภาควิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหขอวินิจฉัย ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 
๙๑๒/๒๕๕๑ สรุปไดวา หากมหาวิทยาลัยประสงคจะใหผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาไดรับเงิน
คาตอบแทนการดํารงตําแหนง มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ
กําหนดใหจายคาตอบแทนการดํารงตําแหนงจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเอง และหากมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงบริหารใด ๆ ใหแกผูดํารง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 



 ๑๒ 

ตําแหนงดังกลาว มหาวิทยาลัยก็อาจเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การกําหนดคาตอบแทนในเรื่องนี้ได ซ่ึงเปนประเด็นที่มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวนราชการ
จะตองถือปฏิบัติใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยดังกลาว  
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงเปนสวนราชการและมีคณะที่มีภาควิชารวม 
๒ คณะ และ ๔ ภาควิชา และไดมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาแลว จึงสมควรไดรับ 
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ตามแนวทางที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงมีหนังสือถึง 
นายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอเสนอเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม โดยขอเสนอเรื่องการกําหนด
คาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. พิจารณากําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา  ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ ๗๔๑/๒๕๕๐ และที่แตงตั้งใหม ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐  
โดยกําหนดใหจายคาตอบแทนการดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ในอัตรา
คาตอบแทนเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) 

๒. พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดคาตอบแทนการดํารงตําแหนง
หัวหนาภาควิชาและตําแหนงบริหารอื่นจากเงินรายไดของมหาวิทาลัย เพื่อใหการบริหารวิชาการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้ 

๑. ในมหาวิทยาลัยยังมีอีกหลายตําแหนงที่ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เนื่องจาก
กฎหมายไมรองรับ จึงไมควรกําหนดเฉพาะตําแหนงหัวหนาภาควิชาเทานั้น มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหวา
มีตําแหนงใดที่สมควรจะไดรับคาตอบแทนแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ 

๒. หากใหการเพิ่มเงินคาตอบแทนผูกติดกับตําแหนงอาจจะทําใหเกิดการกําหนด
ตําแหนงเพิ่มมากขึ้น ควรจะใหเงินคาตอบแทนผูกติดกับงานมากกวา โดยใชภาระงานเปนหลักและ 
มีการประเมินผลการทํางาน 

๓. การจะใหคาตอบแทนในอัตราใดขึ้นอยูกับลักษณะงาน มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 

๔. ควรพิจารณาผูดํารงตําแหนงบริหารที่ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดสิทธิ
เชนเดียวกัน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   ๑.  เห็นชอบในหลักการใหมีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูดํารงตําแหนง
บริหารที่ไมไดรับเงินประจําตําแหนงตามระเบียบราชการ โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๑๓ 

    ๒. มอบอธิการบดีรับไปพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
  ๕.๓  การปรับปรงุตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
    เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
 
  ผูชวยศาสตราจารย เสาวณี  ใจรักษ  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จําแนกเปน ๓ เร่ือง ดังนี้ 
    (๑) การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ไดพิจารณาเห็นควรเสนอใหมีการแตงตั้งผูที่มีผลงานทางวิชาการอยูในเกณฑที่
จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  ดังนี้ 
  ๑ .  นายบัญชา  อินทะกูล  อาจารย  ระดับ  ๗  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร ไมกอนวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ 
  ๒. นางนวพร ลํ้าเลิศกุล ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ไมกอนวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 

  (๒) การพิจารณาคําอุทธรณของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องอุทธรณของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
และมีมติมอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการ จํานวน ๓ ราย คือ 

๑. อาจารยพรพิมล กาบบัว ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑  

๒. อาจารยพรพิมล วงศสุข ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๑  
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  

๓. ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๑ วนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ไดพิจารณาขอโตแยงเชิงวิชาการของผูอุทธรณ แลวมีมติดังนี้  
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
 



 ๑๔ 

๑. อาจารยพรพิมล กาบบัว คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติวา  
ขอโตแยงของผลงานทางวิชาการยังไมตรงประเด็นและมีเหตุผลไมเพียงพอเพื่อประโยชนใน 
การขอทบทวน จึงเห็นควรใหผูอุทธรณเสนอขอโตแยงเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติม 

๒. อาจารยพรพิมล วงศสุข คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีมติวา  
มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับการพิจารณา จึงเห็นควรใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพื่อพิจารณาขอโตแยงของผลงานทางวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ  มานะจุติ   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 
ทางวิชาการมีมติวา ขอโตแยงของผลงานทางวิชาการยังไมตรงประเด็นและมีเหตุผลไมเพียงพอ 
เพื่อประโยชนในการขอทบทวน จึงเห็นควรใหผูอุทธรณเสนอขอโตแยงของผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม 
 

  (๓) การขอแกไขวันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้ งที่  ๑ /๒๕๕๒  
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําเสนอวัน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยไกรสร ลักษณศิริ ผิดพลาด จึงขอแกไขใหม ดังนี้  
  จากเดิม - นายไกรสร ลักษณศิริ แตงตั้งไมกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 
  แกไขเปน - นายไกรสร ลักษณศิริ แตงตั้งไมกอนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นายบัญชา อินทะกูล อาจารย ระดบั ๗ 
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร ตั้งแต
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๒. อนุ มั ติ ใ ห ป รั บ ป รุ ง ตํ า แ หน ง แ ล ะ แ ต ง ตั้ ง  น า งน วพร  ลํ้ า เ ลิ ศ กุ ล  
ผู ช วยศาสตราจารย  ระดับ  ๘  สั งกั ดคณะวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  ใหดํ า รงตํ าแหน ง  
รองศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๓. เห็นชอบการพิจารณาคําอุทธรณของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตามมติ
ของคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ  ว าข อโต แย งของผลงานทางวิ ช าการ 
ยังไมตรงประเด็นและมี เหตุผลไม เพียงพอ  เพื่อประโยชนในการขอทบทวนจึง เห็นควรให 
ผูอุทธรณเสนอขอโตแยงเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย ไดแก 

๑) อาจารยพรพิมล กาบบัว 
๒) ผูชวยศาสตราจารยพิทยาภรณ มานะจุติ   

    โดยให เสนอขอโตแยง เหตุผลทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อสงให
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๑๕ 

    ๔. เห็นชอบการพิจารณาคําอุทธรณของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ  ว ามี เหตุผลเพียงพอที่ จะรับการพิจารณา  
จึงเห็นควรใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาขอโตแยงของผลงาน 
ทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยพรพิมล วงศสุข 
   ๕ .  เห็นชอบใหแกไขวันที่ แต งตั้ งใหดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ  ระดับ 
ผูชวยศาสตราจารย ของนายไกรสร ลักษณศิริ อาจารย ระดับ ๗  สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากเดิม “ตั้งแตวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๙” แกไขเปน “ตั้งแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙” 

  
 ๕.๔ (ราง) งบประมาณรายจายโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย   
  ราชภัฏเชียงใหมและเทศบาลตําบลแมลานอย ในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น    
  เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชพีและพัฒนาศกัยภาพตนเอง      
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๕ (ราง) งบประมาณรายจายโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง    
  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหมและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่    
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๖ (ราง) ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย จรรยาบรรณ 
  ของบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๗ (ราง) ขอบงัคบัสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การกําหนด 
  ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  ใหดํารงตําแหนงสงูขึ้น (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๑๖ 

 ๕.๘ (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
  เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๙ (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
  สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๐ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ    
  และเงื่อนไขการใชเงินคงคลงั พ.ศ. .... 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิไดมีขอสังเกต ดังนี้  

๑. บทนิยามคําวา “งบประมาณแผนดิน”  หมายความวา งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ คําวา 
“กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ” ในที่นี้หมายถึงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  
เปนวิธีการจัดทํางบประมาณ  ซ่ึงมีความหมายแตกตางออกไป  ตามคํานิยามนี้ควรตองใชคําวา  
“ตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย” เชน พระราชบัญญัติงบประมาณประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม เปนตน 

๒. ขอ ๖ (๑) บรรทัดที่ ๒ เขียนไมตรงความหมาย  “....... เงินสดในบัญชีและให
นับวงเงินรวมถึงการลงทุนตามขอ ๕ (๕) ...” ในสวนนี้ไมใช “ลงทุน”  ควรตองเปน “กองทุน” 

๓. ขอ ๖ (๑) บรรทัดที่ ๓  ความวา “......เฉพาะเงินดอกผลของกองทุนและขอ ๕
(๖) ที่ไมมีความเสี่ยง”  ทําใหเกิดขอสงสัยวาอะไรที่มีความเสี่ยง ควรจะกําหนดและเจาะจงใหชัดเจน 
ไมเชนนั้นคนหนึ่งอาจมองวาตรงนี้เส่ียงแตอีกคนมองวาไมเส่ียง และจะเกิดความสับสนวาตองถือเอาเงิน
จํานวนไหนของตรงนั้นมานับเปนเงินรักษาระดับปนผล 
 
 ๕.๑๑  ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ของ  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี ปานซาง 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๑๗ 

 
 ๕.๑๒ ก.อ.ม. รายงานผลการพิจารณาวินจิฉัยเร่ืองรองทุกข ของ 
  ผูชวยศาสตราจารยพิชติ จักรปง 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง หลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาวิชา 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองอื่น ๆ 

 
  ๖.๑     ระดมความคดิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                             ๖.๑.๑ โครงการความเปนเลิศทางดานการพัฒนาครูวิทยาศาสตร 
 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง นําเสนอที่ประชุมเพื่อระดมความคิด เร่ือง โครงการความเปนเลิศทางดานการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑.๑  
  

 ท่ีประชุมรวมกันระดมความคิด สรุปไดดังนี้  
๑. ควรจัดตั้งเปนโครงการหรือศูนยที่บริหารงานโดยคณะกรรมการ  และควรมี

หลักสูตรที่ชัดเจนวาเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษามาแลวจะสอนเกงและสอนดี 
๒. ถาจัดตั้งศูนยการผลิตครูวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศขึ้นมาแลว การที่ใชคําวา

วิทยาศาสตรอาจทําใหการผลิตครูของคณะครุศาสตรกลายเปนครูช้ันสองรองลงมา ดังนั้น ควรหาวิธีการ
ที่จะผลิตครูสูความเปนเลิศในทุกสาขา โดยมีโครงการและแผนรองรับที่ชัดเจน 

๓. สสวท. เคยดําเนินการผลิตครูวิทยาศาสตรใหเปนเลิศ โดยใหนักศึกษาที่เรียน 
สายวิชาวิทยาศาสตรแลว ๔ ปเขารับการฝกอบรมเพิ่มอีก ๑ ป  รวมเปน ๕ ป แตเมื่อประเมินออกมาแลว
พบวาวิธีคิดนี้มีปญหาเนื่องจากยังไมไดครูวิทยาศาสตรที่ดีตามความตองการของผูใชครูในระดับประเทศ
เพราะยังขาดจิตวิญญาณของความเปนครู แตสําหรับโครงการจัดตั้งศูนยการผลิตครูวิทยาศาสตรสูความ
เปนเลิศที่มหาวิทยาลัยนําเสนอนี้ มีขอดีอยูที่มีการเรียนสายครูสองปแลวจึงใหเรียนวิทยาศาสตร ถือวา 
มีการผสมผสานที่ดีขึ้น นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรก็เปนเรื่องสําคัญ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชอยู

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 



 ๑๘ 

ในปจจุบันจึงจําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหมเพื่อแสวงหาคําตอบวาการที่จะไดครูวิทยาศาสตรที่เปน
เลิศควรกําหนดหลักสูตรที่มีลักษณะอยางไร  

๔. การวิเคราะหในระดับประเทศพบวาการที่ขาดจิตวิญญาณของความเปนครู สาเหตุ
เนื่องมาจากระบบตาง ๆ เปลี่ยนไปจากการผลิตครูเมื่อ ๓๐ ปกอน กลาวคือไมไดมีการนํานักศึกษามาหลอ
หลอมรวมกัน ไมไดนํามาอยูหอพักดวยกัน ซ่ึงอยางนอยใน ๑ หรือ ๒ ป ควรตองพัฒนาจิตวิญญาณใหได 
หัวใจสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือกระบวนการฝกสอน ซ่ึงการฝกสอนเพียงภาคเรียนเดียวไมเพียงพอ อยางนอย
ควรเปน ๑ ป แตกระบวนการนี้ไดถูกละเลย และยังไมเห็นภาพที่เปนรูปธรรมวาคณะครุศาสตรหรือคณะ
ศึกษาศาตร ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศใชระยะเวลา ๑ ปนี้อยางมีคุณคาเพียงใด ซ่ึงแตกตางจากการ
ผลิตบัณฑิตสายแพทยศาสตรที่มีกระบวนการฝกชัดเจน ซ่ึงสายครูยังคํานึงถึงเรื่องนี้นอย และไมได 
แบงสัดสวนวาใน ๑ ภาคเรียนตองไปฝกที่ไหน มีเปาหมายอยางไร และอีกหนึ่งภาคเรียนจะไปที่ไหน 

๕. มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู ๒ โครงการ โดยอีกโครงการหนึ่งเปนการผลิตครู 
ทุกสาขาวิชา  แตสําหรับโครงการนี้เนนครูวิทยาศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะ โดยนักศึกษาชั้นปที่ ๓ และ 
ปที่ ๔ ตองเขาคายวิทยาศาสตร สําหรับคณะครุศาสตรก็จะมีอีกโครงการหนึ่ง เพราะมีหลักสูตรผลิตครู 
อยูกวา ๒๐ สาขา แตจะมีเพียง ๕ สาขาเทานั้นที่จะดําเนินการในลักษณะนี้ 

๖. ในปจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยอิงภาคการเมืองมากเกินไปเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลรัฐบาลนโยบายดานการศึกษาก็เปลี่ยนตาม การปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาลมเหลวเพราะพึ่ง
ภาครัฐมากเกินไป  การสรางครูวันนี้ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือวิธีสอน และใหความสําคัญกับการวิจัยช้ันเรียน 
และทราบวาขณะนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตครูในระดับประเทศดวยการกลับมาใชหลักสูตรของ 
สสวท. อยางเต็มรูปแบบ 

๗. ควรใชเวลา ๒ - ๓ ป เพื่อพัฒนาคนที่จะเปนครู ถาเปนครูที่ไมไดรับการพัฒนาพื้น
ความรูอยางดีจะลําบาก โดยครูวิทยาศาสตรจะตองเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร 
สวนในเรื่องเทคนิควอาจไมจําเปนตองใชเวลาพัฒนามาก 

๘. ปจจุบันนักศึกษานิยมเลือกเรียนทางสังคมศาสตรและนิติศาสตร มีสมัครเรียน
วิทยาศาสตรนอยมาก มหาวิทยาลัยควรตองลงทุนโดยจัดสรรทุนใหนักศึกษาที่มีเรียนเกง ระหวางนั้นอาจ
ใหมีการพักหอพักเพื่อหลอหลอมจิตวิญญาณ และขณะเดียวกันสามารถทําวิจัยไปดวยได ถามีแรงจูงใจ 
มีทุนการศึกษาให และมีการประกันเรื่องการมีงานทําเชื่อวาจะมีผูสนใจเรียนวิทยาศาสตรมากขึ้น 

๙. ระหวางหลักสูตร ๔+๑ ป ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันกับการนํานักศึกษาที่เรียนดี 
มาเรียนตอยอด นักศึกษาที่เรียนเกงวิชาเอกนาจะถือวามีความพรอมดังเชนนักศึกษาที่ไดเกียรตินิยมยอมมี
ความตั้งใจสูงกวานักศึกษาทั่วไป หากเปนหลักสูตรสายครู ๕ ป เหมาะสมสําหรับนักศึกษาที่ตองเรียน 
ดีมาก ๆ และมีทักษะซึ่งหาไดยาก การที่ยังไมสามารถผลิตครูใหเปนเลิศไดเนื่องจากการบริหารจัดการ 
มีปญหาและถาจัดตั้งศูนยนึ้ขึ้นมาอีกจะสามารถทําใหเปนเลิศไดจริงหรือไม จะยิ่งสรางความสับสน
ระหวางคณะหรือไม  
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 ๑๙ 

๑๐. การระดมความคิดของผูปฏิบัติมีความจําเปน ควรปรึกษากับอาจารยผูสอน 
ในปจจุบันอยางจริงจังวากระบวนการผลิตมีปญหาหรือไม  นักศึกษาเกงหรือไมอาจไมสําคัญ 
ถากระบวนการสอนของมหาวิทยาลัยดีมีประสิทธิภาพก็สามารถทําใหนักศึกษาเกงได ควรใหความสนใจ
ในเรื่องคุณภาพมากกวาเรื่องคนที่กําลังจะเขามาวาเปนอยางไร สําหรับโครงการที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ
ควรกําหนดระยะเวลาใหชัดเจนเปนรายป และควรจะเปนความรวมมือกันระหวางคณะเพื่อดําเนินการ 
ใหเปนการรวมมืออยางไกลชิดดวย ถาจัดตั้งศูนยแยกออกไปจะเกี่ยวของกับเรื่องงบประมาณทันที 
โดยมหาวิทยาลัยพรอมที่จะลงทุนหรือไม สําหรับเรื่องการฝกสอนนั้นในอดีตจะสงไปฝกสอนที่โรงเรียน
ดีมีคุณภาพ แตปจจุบันมหาวิทยาลัยสงนักศึกษาไปไกลมาก เชน อําเภอปาย อําเภอแมสะเรียง จังหวัด
แมฮองสอน ทําใหการนิเทศนักศึกษาเปนแบบเยี่ยมเยียนไมใชนิเทศเต็มรูปแบบ  

๑๑.   คุณภาพของนักศึกษาไมไดต่ําลง จะเห็นไดจากในปจจุบันรอยละ ๗๐ ของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไดรับการบรรจุ ดานการฝกสอนนั้น ถามีโอกาสไดชวย
โรงเรียนที่มีความพรอมแมจะไกลไปบาง  แตตองยอมรับความจริงวาความรูที่เรียนไปนั้นแทที่จริงแลว
นํามาใชไดเพียงรอยละ ๑๐ ซ่ึงการฝกสอนจําเปนตองมีบริบททั้งในเมืองและนอกเมือง การที่ไมสามารถ
ไปฝกสอนที่โรงเรียนในเมืองไดเพราะชั่วโมงของการฝกสอนมีมาก 

๑๒. โครงการนี้ไมควรพิจารณาเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอน แตจําเปนตอง
ดําเนินการทั้งระบบ ตั้งแตการสรรหา (Recruitment) ไปจนถึงการหาแหลงงาน ไมเชนนั้นจะไมสามารถ
สรางแรงจูงใจได  จึงไมควรใหมีขอกีดกันในการสรรหา (Recruitment)  ควรพิจารณาวานักศึกษามีความ
เต็มใจหรือสนใจและมีความรูที่พอจะอยูในขอบขายที่สามารถฝกได ไมวาจะมาจากสายครูหรือจาก 
สายวิทยาศาสตร และจากที่ อ่ืน ๆ ก็ได บุคคลที่จะเปนครูไดตองมีมนุษยสัมพันธ รักเพื่อนมนุษย 
คลายการผลิตแพทย สําหรับเรื่องมาตรฐานการผลิตในระยะแรกของโครงการควรใหมีคุณภาพ 
เปนที่ยอมรับเสียกอนสวนเรื่องจํานวนควรเปนเรื่องในภายหลัง สวนเรื่องการประเมินควรเนนประเมิน
ตนเองและพิจารณาวาจะทําอยางไรใหดีขึ้นกกวาเดิม ไมควรทําทั้งโครงการเปนกระบวนใหญ 
ควรตองเนนเปนเรื่อง ๆ ไปจึงจะสําเร็จ  

๑๓. อธิการบดีรับจะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจางผูเชี่ยวชาญและจะไปจัดทํา
รายละเอียดโครงการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 
 ๖.๔   การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป    

 
  สภามหาวิทยาลัยนัดประชุมครั้งตอไปในวันศุกร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
  และ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเอื้องผ้ึง  
ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
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 ๒๐ 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น. 
 
      อมตะ  ปญจไชยา 

(นางสาวอมตะ  ปญจไชยา) 
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูจดรายงานการประชุม 
 
        ถนัด  บุญชัย 

(อาจารยถนัด  บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

  ปฏิบัติหนาที ่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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